

## ภายในเล่ม / Inside SMJ

### กองบรรณาธิการ

ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ได้ตีพิมพ์ออกมาในระยะเวลาใกล้ ๆ กับฉบับที่ 3 ไม่นานนัก แม้ว่าจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็ไม่นานเหมือนที่คิดไว้ตั้งแต่แรก ทำให้ทางกองบรรณาธิการมีความหวังว่าในปีที่ 15 สามารถตีพิมพ์ได้ทันตามกำหนดมากขึ้น

ในฉบับนี้กองบรรณาธิการพยายามที่จะรวบรวมบทความทางด้านอุบัติเหตุในหลายๆ ด้านไว้ด้วยกัน ซึ่งก็ได้จำนวนบทความเป็นที่น่าพอใจ โดยแยกตามหัวข้อได้ดังนี้

นิพนธ์ต้นฉบับ มี 3 เรื่องแต่ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุมี 2 เรื่อง คือ (1) ผลของการติดมิดรูปของกระดูกไหปลาร้าต่อพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ข้างเดียวกัน โดยนายแพทย์ปิยนุตร เกียรติพิทย์ และคณะ ซึ่งเป็นผลในระยะหลังจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วและอาจมีผลต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลานาน (2) ความสัมพันธ์ของค่าความหนาแน่นของกระดูกระหว่างกระดูกหลังส่วนบนเอว กระดูกบริเวณข้อสะโพก และกระดูกท่อนแขนส่วนปลาย โดยนายแพทย์ศุภศิลาภี สุนทรภาภา และคณะ ซึ่งความหนาแน่นที่น้อยกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดกระดูกหักได้ง่ายแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยเช่น หกล้ม เป็นต้น

เวชปฏิบัติสาธก 1 เรื่องคือภาวะกระดูกพอกของเอ็นกระดูกสันหลังโดยนายแพทย์กิตติ จิรรัตนโพธิ์ชัย

บทฟื้นฟูวิชาการที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุมี 5 เรื่อง คือ (1) การป้องกันภัยอันตรายในเด็ก โดยนายแพทย์วิบูลย์ วีระอาชากุล (2) การวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วยบาดเจ็บทางตาโดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน (3) ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยนายแพทย์

ไชยยุทธ ธนไพศาล (4) บาดแผลกับการป้องกันตนเองทางกฎหมาย โดยนายแพทย์วิรุจน์ คุณกิตติ และ (5) การใส่ท่อทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดยนายแพทย์สมบูรณ์ เทียนทอง

แถมท้ายด้วยเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการผ่าตัดต้อกระจก โดยนายแพทย์ไชยยุทธ ธนไพศาล

นอกจากบทความทางด้านอุบัติเหตุแล้ว ยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณางานวิจัยทางการแพทย์ ฉบับนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้ว ท่านที่สนใจเรื่องการทำวิจัยติดตามอ่านได้และคอยติดตามอ่านบทความจากอาจารย์กาญจนา เรื่องใหม่ เร็ว ๆ นี้

สำหรับบทบรรณาธิการ (Editorials) ในฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ได้กรุณาช่วยเขียนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในที่สาธารณะและการเกิดอุบัติเหตุมวลชน ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ในฉบับต่อไปคือ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 นั้น เดิมกองบรรณาธิการได้กำหนดหัวข้อหลักเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดูแลเด็กเล็ก แต่เนื่องจากมีบทความหลายเรื่องที่ยังค้างอยู่และไม่อยู่ในหัวข้อดังกล่าวจึงได้รวบรวมลงในฉบับที่ 1 ไปก่อน และเลื่อนหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลเด็กไปเป็นฉบับที่ 2 ต่อไป

สมบูรณ์ เทียนทอง  
บรรณาธิการ

